



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวทิพย์วรรณ ปาประโคน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุรินทร์ กูเจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวทิพย์วรรณ ปาประโคน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๗ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๑๐๕๖๐๓
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๗
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวทิพย์วรรณ ปาประโคน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไข้เลือดออกเดงกี

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๒๖ ปี อาชีพรับจ้าง สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า เลขที่ภายนอก ๓๕๘๔๓/๕๓ เลขที่ภายใน ๑๕๗๙๖/๕๓ รับเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยชาย ๑๖ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. ด้วยอาการ ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้สูง รับประทานยาพาราเซตามอลอาการไข้ทุเลาลงแต่ยังมีไข้ต่อเนื่อง มีอาการปวดท้องจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร ทานอาหารไม่ได้ คลื่นไส้ไม่มีอาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แพทย์นัดเจาะเลือด CBC ผลเกล็ดเลือด ๙๙,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๑๕๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) แพทย์ตรวจวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกีและให้นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล ขณะเข้ารับการรักษาผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการอ่อนเพลียปากแห้ง เบื่ออาหาร แพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ยาบรรเทาอาการปวดท้อง ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะช็อค ความดันโลหิต ๘๓/๕๖ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๕๖ ครั้งต่อนาที ให้การพยาบาลโดยประเมินระดับความรู้สึกตัว ประเมินสัญญาณชีพทุก ๑ ชั่วโมง ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างเพียงพอ รวมทั้งบันทึกปริมาณสารน้ำที่เข้าและออกจากร่างกายทุก ๔ ชั่วโมง หลังติดตามประเมินภาวะช็อคไม่พบภาวะช็อค ความดันโลหิต ๑๐๗/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๖๕ ครั้งต่อนาที ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำ ให้การพยาบาลโดยประเมินภาวะเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกาย หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดโดยไม่จำเป็นหรือกดบริเวณที่เจาะเลือดนานๆ แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากหรือแปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระแทก หลังจากติดตามประเมินภาวะเลือดออกง่ายพบว่าไม่มีเลือดออกจากร่างกายหรือจุดจ้ำเลือดเกิดขึ้น ผู้ป่วยไม่สบายเนื่องจากมีไข้สูง อุณหภูมิร่างกาย ๓๙ องศาเซลเซียส ดูแลเช็ดตัวลดไข้และให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ให้รับประทานยาพาราเซตามอลตามแผนการรักษา ประเมินสัญญาณชีพทุก ๔ ชั่วโมง หลังติดตามอาการพบว่าอาการไข้ทุเลาลง อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรลัยท์ในร่างกาย ประเมินอาการอ่อนเพลีย ดูแลให้ได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอ ดูแลให้อาหารอ่อนย่อยง่าย งดอาหารมัน บันทึกปริมาณอาหารและสารน้ำที่ได้รับเข้าและออกจากร่างกาย ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าอิเล็กโทรลัยท์ (Electrolyte) ในเลือดและค่าคีโตน (Ketone) ในปัสสาวะ ติดตามซั่งน้ำหนักร่างกายวันละ ๑ ครั้ง หลังประเมินอาการ พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น ผลการตรวจอิเล็กโทรลัยท์ในร่างกายปกติ ไม่พบค่าคีโตนในปัสสาวะ ปัญหาไม่

สุขสบายจากอาการคลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง ดูแลให้ได้รับยาลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน โมติเลียม (Motilium) และยาลดอาการปวดท้อง โอมเมก (Omeac) ตามแผนการรักษา หลังได้รับยาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการปวดท้องทุเลาลง ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น รับประทานอาหารได้มากขึ้น ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ดูแลให้การพยาบาลโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ประเมินภาวะวิตกกังวล เปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูล อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ ประสานงานให้ผู้ป่วยและญาติได้พบแพทย์เจ้าของไข้ หลังประเมินอาการพบว่าผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวลลง มีความเข้าใจในภาวะของโรครวมมากขึ้น สรุปรการดูแลในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในหอผู้ป่วยชาย ๑๖ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช็อค ไม่เกิดภาวะเลือดออกง่าย อาการไข้ทุเลาลง อาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการปวดท้องทุเลาลง รับประทานอาหารได้ สีหน้าสดชื่นขึ้น และกลับบ้านได้วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. รวมเวลาที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับเรื่องการดูแลและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ การดำเนินโรคและการรักษา
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
๔. เพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไข้เลือดออกเดงกี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ การดำเนินโรคและการรักษา
๒. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
๓. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
๔. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการพยาบาลมากขึ้นและคลายความวิตกกังวลลง
๕. ลดจำนวนวันนอนในการอยู่โรงพยาบาล